
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป ๒๕60 
วันท่ี  28  เมษายน  ๒๕60   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย  นิยมสมาน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
5.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
9.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๙  อ.เมือง 
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
11.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
12.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
13.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
14.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑5.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
16.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
17.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
18.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
19.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
20.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
21.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
22.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
23.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 
1.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
2.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
3.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
4.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
5.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
 
 
 
 

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๙.นายชาญชัย  ภิรมจิตร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
10.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
11.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑2.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง   
13.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
14.นายประจวบ   รัตนเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง  
15.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
16.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
17.นายเสนห  ขาวโต   ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา 
18.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ 
19.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
20.นางปาลีรัฐ  มานะเลิศ  (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
21.นายประพันธ ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
22.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
23.นางอุไร ธรรมศิริ   รักษาการรองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลตากสินบานคาย 
24.นายมาโนช โอสถเจริญ  ประชาสัมพันธจังหวัดระยอง 
25.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
26.นายวิทยา   สยายไชย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
27.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
28.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
29.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
30.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
31.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
 
 
 

32.นายสมพงษ... 
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32.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงฯ 
33.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
34.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
35.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายจัดหาพัสดุฯ 
36.นางวริยา  เวทวงศ   หัวหนาฝายการเงิน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บฯ 
37.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
38.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
39.นางศศินา  จรรยารักษ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
40.นายอุบล  แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
41.นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
42.นางสาวสกาวกาญจน วงเวียน   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
43.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
44.นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
45.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
46.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
47.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
48.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
49.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

50.นางสาวรัทญา คันสูงเนิน  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
51.นางสาวสุภาณี บุญสินธุ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
52.นางสาวสุวรรณวารี  ตีเมืองสอง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
53.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
54.นางสาวน้ําเพชร  กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
55.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  14.08  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ และขอ ๒๕      
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่ ๒) พ .ศ . ๒๕๕๔  บัดนี ้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู ในหองประชุม จํานวน
  .......23....... คน ครบองคประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ คนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 
 
 

เรียนเชิญ... 
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เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก
  เปนเกียรติ  และมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
  เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
  จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕60  
  ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้จะกอใหเกิดความรวมมือ
  รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕60  ครับ   

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
เลขานุการสภาฯ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุม  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล  
กรรมการ/เลขานุการ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๑๑ อําเภอเมืองระยอง  
คกก.ตรวจรายงานฯ   ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ        
  ครั้งที่ ๓/25๖๐  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  เพื่อตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบ
  กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ  ดังนี้   

ขอ ๑  ท่ีประชุม... 
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    ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย  นิยมสมาน  เปนประธานกรรมการ 
  นายวรเศรษฐ  วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

     ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม  ไดแก นางสาวอุมา  วิภูษณะ  
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

     ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒5๖๐           
   มีจํานวน ๓๗ หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 2๐ คน    
   ไมมาประชุมจํานวน ๔ คน  ลาประชุมจํานวน ๔ คน  มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน ๑๐ วาระ          
   โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ      
   ระเบียบวาระท่ี ๑๐  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
   -  นายเสนาะ  ยมหา  แจงเรื่อง ประชาสัมพันธโครงการ อบจ. พบประชาชน ขอเชิญ 
  ส.อบจ. ทุกทานรวมโครงการ ในวันท่ี 15 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป  
  ณ อาคารเอนกประสงค วัดละหารใหญ 
        โดยเลิกประชุมเวลา  16.40 น.       

      ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
   ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
   จังหวัดระยองคราวตอไป   

      จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ      
ประธานสภาฯ สมัยแรก  ครั้งท่ี 2  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม ๒๕๖๐  ซ่ึงไดแจกใหทุกทาน   
  อานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม   
  ขอเชิญ ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ 

ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง  เผอิญวาไดลอง
  ตรวจสอบใน เรื ่อ งของรายงานการประชุมขอความท่ีดิฉันอภิปรายไปในหนาท่ี 20 
  บรรทัดท่ี 10 จะมีขอความท่ีคาดเคลื่อนไปนิดนึงก็ขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ นะคะ          
  ขอปรับแกจาก “ทางรางกายและจิตใจ” แกไขเปน “ท่ีจําเปนตอสุขภาพจังหวัดระยอง” คะ 
  ขอความเต็มๆก็คือ “กองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพจังหวัดระยอง” คะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม  ถาไมมี 
ประธานสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗
  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๓๓ วรรคสอง การแกไขถอยคํา ในรายงาน   
  การประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

 ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประขุมวาครบจํานวนเปน    
องคประชุม ตามขอ ๓๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......๒0.....คน  ครบองคประชุมตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ ใหมีการแกไขรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕60 เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ ใหมีการแกไขรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕60 เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการแกไขรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐  

    รับรอง           จํานวน .......๑๘......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........๒.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม  ถาไมมี 
ประธานสภาฯ     ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2560 
   ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
  จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......2๐.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐   

    รับรอง           จํานวน ......๑๘........คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........๒........คะแนนเสียง   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง        
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 

ขอ ๓๑ การโอน... 
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ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได 
หรือขยายเวลาเบิกตัดป  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการท่ี 10 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน รายการท่ี 31 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
 ไดพิจารณาอนุมัติ  สําหรับวาระนี้ก็มี 1 รายการนะครับ เปนการโอนลดจากโครงการจัดซ้ือ
 เครื่องพิมพสําหรับจัดทําบัตร มาตั้งจายเปนรายการใหม ในวงเงินเทาเดิม โดยมาตั้งเปน
 เครื่องพิมพบัตรพลาสติก ตั้งไว 250,000 บาท เรียนมาใหสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติครับ   
 ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูในที่ประชุม วาครบ
  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......21......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน   
 

สมาชิกสภาฯ... 
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 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  

อนุมัติ           จํานวน .......19.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ... 
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หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการท่ี 5 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการท่ี 5 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน รายการท่ี 17,18 
- ประเภท คาครุภัณฑงานบานงานครัว                   รายการท่ี 1 

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
 ไดพิจารณาอนุมัติ  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมนะครับ ก็เปน
 การโอนลดเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม มีหลายรายการนะครับ ถามีขอสงสัยก็ขอเชิญ
 สอบถามไดนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูในที่ประชุม วาครบ
  จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......21.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

อนุมัติ           จํานวน .......19.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 

ขอ ๒๙... 
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ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวด         
คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ         
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
นายก อบจ. คนท่ี 2 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี     เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก 
รองนายก อบจ.(๒) สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหาร

ส วนจ ังหว ัดระยอง  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุ มัติ              
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารงานคลัง 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  - ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 9 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  - ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการท่ี 16, 119 
  - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง     รายการท่ี 2 
  - คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซ่ึงเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ
สถานท่ีราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง รายการท่ี 4 
  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
ไดพิจารณาอนุมัติ 
  สําหรับญัตติดังกลาวนี้ เปนเรื่องการแกไขขอความ โดยท่ีงบประมาณแตละ
โครงการเทาเดิม  กระผมขอยกตัวอยางรายการท่ี 2  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง    
แอสฟลทติกคอนกรีตสายบานสี่แยกพัฒนา –  บานคลองยาง หมูท่ี 6 ตําบลหวยทับมอญ
เดิมเปนถนนหนากวาง 6 เมตร ยาว 1,265 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 7,590   
ตารางเมตร ซ่ึงไดดําเนินการสํารวจเรียบรอยแลว แตหนางานอาจจะไมสามารถทําได  
จึงไดปรับปรุงคอนกรีต หนากวาง 8 เมตร ยาว 745 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
5,960 ตารางเมตร ในระเบียบวาระนี้มีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูจํานวนหลายรายการ 
สําหรับทานสมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัย สามารถเรียนสอบถามเพ่ิมเติมไดนะครับ 
กระผมจึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ 
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ       ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม   
  วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....22....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯทานใด เห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯทานใด เห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
   รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

 อนุมัติ           จํานวน ........20.......คะแนนเสียง 
     ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 

 งดออกเสียง    จํานวน ..........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่อง  เพ่ือทราบ 
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบท่ี ๑) 
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ        ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ   สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

        ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๓) ขอ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใช
ขอความตอไปนี้แทน  “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผู บริหารทองถิ่นเสนอตอสภา
ทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน 
นับตั ้งแตว ันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว        
เป นระยะเวลาไม น อยกว าสามสิบว ัน  โดยอยางน อยป ละสองครั ้งภายใน     
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป” 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับรายงานผลการติดตาม 
ประธานสภาฯ  และประเมินแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ  

๒๕๖๐ (รอบท่ี ๑) 

นายปยะ ปตุเตชะ        เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก 
นายก อบจ. สภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง ขอเสนอเรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ 2560 (รอบท่ี 1) 

 
ดวยระเบียบ... 
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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 ใหยกเลิกความใน (3)  ขอ 29               
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และใหใชขอความตอไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน               
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา                  
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน                  
เดือนตุลาคมของทุกป” ประกาศ ณ วันท่ี 21 กันยายน 2559 

จึงเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน     
สวนจังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ 2560 (รอบท่ี 1) เพ่ือใหสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองไดทราบ ตามวีดีทัศนตอไป ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม 
ประธานสภาฯ   ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุม         รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี 7      เรื่อง รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการเยาวชน สตรีและ            
      ผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ 
             (คณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุฯ เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญประธานกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะห       
ประธานสภาฯ   และสวัสดิการ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุฯ 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก 
คกก.เยาวชนฯ สภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล สมาชิกสภาองคการ 
 บริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง ซ่ึงดํารงตําแหนงเปน 
 คณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ ขอรายงาน

ผลการประชุมในครั้งนี้ครับ 
ดวยคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ 

ไดมีการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2560 และครั้งท่ี 2/2560       
เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เพ่ือพิจารณากําหนดการจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรี
สากล ประจําป 2560 และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ จึงขอรายงานผลการประชุม ดังนี้ 
 ขอ 1 ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ตําแหนง
ประธานกรรมการฯ และนางสาวอุมา วิภูษณะ ตําแหนง กรรมการและเลขานุการฯ  
 ขอ 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคม
สงเคราะหและสวัสดิการ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2560 
 
 
 

มีคณะกรรมการฯ... 
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มีคณะกรรมการฯ มาเขารวมประชุม จํานวน 5 คน และไมมาเขารวมประชุม จํานวน 
2 คน และครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 มีคณะกรรมการฯ      
มาเขารวมประชุม จํานวน 6 คน และไมมาเขารวมประชุม จํานวน 1 คน โดยท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดงานโครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจําป 2560 จึงขอสรุปผลการจัดงานโครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวัน
สตรีสากล ประจําป 2560 ดังนี้ 

1. กําหนดวันจัดงาน  
  13 มีนาคม 2560 

2. รูปแบบกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 พิธีถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

   มหาภูมิพลอดุลยเดช 
กิจกรรมท่ี 2 พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันในการจัดทํา

โครงการฯ ประกอบดวย 7 หนวยงาน ไดแก  
๑) องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
2) กาชาดจังหวัดระยอง  
3) สมาคมสงเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดระยอง  
4) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดระยอง 

  5) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  
6) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
6) เทศบาลตําบลเชิงเนิน 
กิจกรรมท่ี 3 ดานวิชาการ โดยการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/

การบรรยายความรู  
- หัวขอ “สตรีระยอง 4.0”  
- หัวขอ “คิดบวกสรางพลังใจ” 

 กิจกรรมท่ี 4 นิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมงานสตรีระยอง 
และนิทรรศการใหความรูประเด็นตางๆ เก่ียวกับสตรี    
      3. จํานวนผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 230 คน   
      4. สถานท่ีจัดกิจกรรม  

ณ ลานเอนกประสงคของสํานักงาน อบจ.ระยอง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดทราบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ         มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาฯ   ถาไมมี  ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุม         รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี 8    เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ            ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก 
นายก อบจ. สภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง เนื่องดวยในระเบียบวาระท่ี 8 นี้ กระผมมีญัตติดวนท่ีจะขอเรียนแจง
ใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดรับทราบ สืบเนื่องจาก
การไดรับหนังสือดวนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน วาดวยเรื่องขอใหสง
ผูแทนองคกรเพ่ือเขารับการเลือกใหเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
คณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซ่ึงญัตติ
ดังกลาวมิไดเสนอลวงหนาเปนลายลักษณอักษร จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาเห็นชอบใหบรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ 
ในคราวนี ้

  ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ใหเจาหนาท่ีแจกเอกสาร 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง                 
ประธานสภาฯ          ขอความเห็นชอบเสนอชื่อผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขารับการคัดเลือกให
   เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการสภาการศึกษาและ
   คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมิไดเสนอลวงหนาเปนลายลักษณอักษร ผมเห็นวา
   ญัตติท่ีเสนอมานี้มีความจําเปนเรงดวน และเปนประโยชนตอองคการบริหารสวน
   จังหวัดระยอง  จึงบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม ในคราวนี้ โดยอาศัยอํานาจ     
   ตามขอ 38 วรรคหา (6) 
    ขอเชิญเจาหนาท่ีแจกเอกสาร เพ่ือใหสมาชิกสภาฯไดพิจารณา 
    ขอเชิญทานนายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายปยะ ปตุเตชะ  กระผมขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอชื่อผูแทนองคกรปกครอง 
นายก อบจ. สวนทองถ่ินเขารับการคัดเลือกใหเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

คณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงวา ไดรับการประสานจากสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาและเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในฐานะฝายเลขานุการในคณะกรรมการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห
ประชาสัมพันธไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบพิจารณาดําเนินการเสนอ
ชื่อบุคคลท่ีจะเปนผูแทนองคกรเพ่ือเขารับการเลือกใหเปนผูแทนองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ินในคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตามความในมาตรา 14 วรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา ขอ 6  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความประสงคจะเสนอบุคคลเขารับเลือกเปนกรรมการ
สภาการศึกษาใหเสนอชื่อไดองคกรละหนึ่งคน โดยมติท่ีประชุมสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง 
หลัก เกณฑวิ ธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ               
ในคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันท่ี 24 เมษายน 2560 ขอ 14 

 
 

จึงเรียนมา... 
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 จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา     
ใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารับการคัดเลือก
ใหเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในคณะกรรมการสภาการศึกษาและ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตอไป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ตอไปเปนการเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารับการคัดเลือก    
ประธานสภาฯ  ใหเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการสภาการศึกษาและ
   คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน 
  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อบุคคล ท่ีเห็นสมควรเปนผูแทนองคกรปกครอง

สวนทอง ถ่ินเข ารับการคัดเลือกให เปนผู แทนองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน              
ในคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอท่ีประชุม 
และมีผูรับรองดวยอยางนอย 2 คน 

  ขอเชิญ ส.อบจ.บรรพต เอ้ิอตระกูล ครับ 

ส.อบจ.บรรพต เอ้ือตระกูล เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก 
 สภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายบรรพต เอ้ือตระกูล สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 6 อําเภอแกลง 
กระผมขอเสนอ นายเสนห ขาวโต ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาและคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอผูรับรองดวย/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอชื่ออ่ืนหรือไม  
    ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ ตามท่ี ส.อบจ.บรรพต เอ้ือตระกูล เสนอ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายเสนห ขาวโต เปนผูแทนองคกร   
   ปกครองสวนทองถิ่นเขารับการคัดเลือกใหเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น          
   ในคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ครับ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก 
 สภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอบานคาย กระผมมีเรื่องจะแจงใหทราบ    
3 เรื่อง  

  เรื่องแรก ในท่ีประชุมไดมีการจัดวางหนังสือรวมกฎหมายและระเบียบ
สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (สําหรับใชประชุมสภาฯเทานั้น) 
กระผมมีความรูสึกวาเปนเรื่องท่ีดี กระผมอยากทราบท่ีมาท่ีไปของการจัดทําหนังสือ
เลมนี้วาเปนอยางไร และใชไดเฉพาะในหองประชุมสภาฯเทานั้นหรือไม 

  เรื่องท่ีสอง การสํารวจออกแบบกอสรางโครงการตางๆ ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง ยกตัวอยาง เชน การกอสรางถนนสายบานเชิงเนิน สายบาน     
ชากบก ท่ีไดผานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไปแลว ซ่ึงกําลังอยูในข้ันตอน
การดําเนินการออกแบบเพ่ือจัดซ้ือ จัดจางหรือประมาณการ กระผมอยากทราบ
ข้ันตอนกระบวนการ การออกแบบวาไดมีการประสานงานไปยังผูนําทองถ่ิน ทองท่ีอยางไร  

เรื่องท่ีสาม... 
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  เรื่องท่ีสาม เรื่องสืบเนื่องเก่ียวของกับประเด็นท่ีสอง ยกตัวอยาง เชน       
การกอสรางถนนนั้น บางกรณี มีบาน ท่ีดินของพ่ีนองประชาชนท่ีอยู ในเขตพ้ืนท่ี
กอสรางบริเวณนั้น ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผูท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีกอสราง โดยการรื้อถอน
อาคาร บานเรือน หรือยายออก กระผมอยากทราบวาเรื่องของกระบวนการหรือ
ระเบียบจะมีการจายคาชดเชย เยียวยาอยางไรหรือไม เพราะเม่ือเวลาเขาไปสูชุมชน
จะมีคําถามท่ีเกิดข้ึนมา ซ่ึงเราในฐานะท่ีเปนผูแทน จึงไมสามารถท่ีจะใหคําตอบได 
กลัววาเวลาท่ีอธิบายไปแลว จะทําใหเกิดการสื่อสารผิดพลาด กระผมจึงอยากจะขอ
ทราบขอมูลครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญทานนายก อบจ.ระยอง ตอบขอซักถามดวยครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก 
นายก อบจ. สภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง จากขอซักถามของ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ท่ีสอบถามเขามา 
เรื่องแรก การออกแบบกอสรางถนน ซ่ึงทาง อบจ. ก็ไดกอสรางยึดตาม

หลักเกณฑเดิมทุกอยาง เชน เขตทางท่ีเคาไดถายโอนมาใหเรา หรือเขตทางท่ีเรามี
เปนหลัก เพราะฉะนั้นการท่ีเราจะเพ่ิมในท่ีของชาวบานนั้น คงจะทําไมได ยกเวน 
กรณีท่ีมีความจําเปนจริงๆ เราจึงจะไปขอชาวบานแตไมใชเรื่องงาย  

เรื่องท่ีสอง เราจะมีเสาไฟแนวเขตท่ีมีปญหา แตถาเปนเสาไฟจะอยูในเขตท่ี
ของเรา เม่ือถึงเวลาเราจะทําหนังสือแจงไปใหเคายาย ถายายชาหรือเร็ว ข้ึนอยูกับ
งบประมาณของการไฟฟา ท่ีจะสามารถเพ่ิมงบประมาณขยับใหเรา สวนบุคคลท่ีรุกล้ํา 
เขตทางของ อบจ. ก็เปนหนาท่ีของฝายทองถ่ิน ฝายกองชางท่ีจะตองดูแล ตองไป
ประสานงานจับเขาคุย ถาเกิดไมประสบผลสําเร็จติดตอกันหลายครั้ง สุดทายตองใช
วิธีการฟองไปตามกติกา เพราะเราไมสามารถท่ีจะไปดําเนินการในวิธีอ่ืนได สวนการ
ประสานงานในพ้ืนท่ี หลักเกณฑคือ เราจะดูความเหมาะสมวา ถนนสายนี้อยูในท่ีต่ํา 
หรืออยูในท่ีดอน ควรท่ีจะออกแบบในลักษณะผิวท่ีสามารถรับน้ําหนักไดขนาด
เทาไหร ถาออกแบบอยางดี เต็มมาตรฐานก็จะใชงบประมาณท่ีเยอะ ซ่ึงเรานั้นก็มี
งบประมาณท่ีจํากัด ซ่ึงก็เปนปญหาท่ีทานไดเคยอภิปรายในท่ีประชุมสภาฯ วาทํา
ถนนแลว ก็ไมมีทอระบายน้ํา น้ําทวมก็ไมระบาย ซ่ึงกระผมคิดวา ถาทานจะให
ดําเนินการครบเลยนั้น ปนึงจะไดถนนเพียงไม ก่ีเสน เพราะงบประมาณไมพอ 
เพราะฉะนั้น เราเลยตองเลือกวา อะไรท่ีสามารถจะทําไดกอน บรรเทาภัย บรรเทา
ความเดือดรอนชาวบาน เราก็ทําไป สวนปญหาเรื่องน้ําทวมบาง หรือทางระบายน้ํา
บาง เราก็มาแกไขปญหา เพราะเรามีงบประมาณจํากัด สวนเรื่องอ่ืนๆ ก็เปนหนาท่ี
ของกองชางท่ีจะตองไปดําเนินการสํารวจออกแบบ ใหเปนไปตามมาตรฐานของ    
เขตทาง ดําเนินการใหไดผลลัพธดีท่ีสุด ถากระผมใชถนนสายเชิงเนิน สายชากบก    
มีผิวจราจรดี มีทอระบายน้ํา มีสะพานลอยครบ จะเปนการใหสมาชิกสภาฯ ในเขตนั้น 
มีความโลงใจ แตเขตอ่ืนนั้นก็ยังไมเสร็จสมบูรณ เพราะฉะนั้นการดําเนินการท้ังหมด
อยูในหลักเหตุและผล ซ่ึงทางฝายบริหารจะรับมาพิจารณาดูความเหมาะสมและความ
จําเปน กระผมจึงเรียนผานมายังทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติครับ 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอขอบคุณทานนายก อบจ.ระยอง ท่ีไดตอบขอซักถาม  
ประธานสภาฯ  สวนคําถามประเด็นแรกท่ี ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ไดสอบถามเก่ียวกับเรื่อง

หนังสือรวมกฎหมายและระเบียบนั้น กระผมไดเรียนสอบถามไปยังทางกองกิจการ
สภา อบจ .แลว ซ่ึงการจัดทําหนังสือดังกล าวนี้  เปนความปรารถนาดีจาก             
กองกิจการสภา อบจ. ท่ีไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของสมาชิกสภาฯ เพ่ือเปนการ
เพ่ิมเติมความรูของกฎหมายและระเบียบในการประชุมสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร ครับ 

ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก 
 สภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 2 อําเภอแกลง เนื่องจากกระผมไดรับการ
ประสานงานจากสํานักงานเทศบาลตําบลสุนทรภู ขอเรียนทานผูบริหาร ทานสมาชิก
สภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน เขารวมพิธีเปดงานโครงการชาวระยองสานความสัมพันธ
ดวยความรักและความภักดี เปนการนอมรําลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ      
เพ่ือเปนการปลูกฝงสรางจิตสํานึกแกประชาชน ท่ีมีตอสถาบันพระมหากษัตริย     
ผานพระอัจริยภาพทางดานดนตรีตลอดจนการแสดงความสามัคคี ความจงรักภักดี
ของประชาชนชาวจังหวัดระยอง ตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  ซ่ึงจะใชพ้ืนท่ีของชายหาดแหลมแมพิมพ ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง  ในพิธีเปดนั้นจะจัดข้ึนในวันเสารท่ี 29 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. 
กระผมขอเรียนเชิญทานท่ีจะไปรวมพิธีดังกลาว แตงกายชุดดํา ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี กระผมขอเรียนแจงประชาสัมพันธใหทราบเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ

สมาชิกสภาฯ ทุกทาน เขารวมพิธีเปดงานแขงขันกีฬาชิงชนะเลิศแหงจังหวัดระยอง 
ประจําป 2560 ภายในโรงยิมส 2,500 ท่ีนั่ง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
เวลา 16.30 น . โดยมีนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผูวาราชการจังหวัดระยอง        
เปนประธานเปดการแขงขันกีฬาชิงชนะเลิศแหงจังหวัดระยอง ประจําป 2560 

ตอไป ชอเชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศปดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๐ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ตามท่ี ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดประกาศกําหนด 
เลขานุการสภาฯ สมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป 

๒๕๖๐  มีกําหนด ๗ วัน ตั้งแตวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เปนตนมา นั้น     

  บัดนี้ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาเรื่องในกิจการ     
วงงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามอํานาจหนาท่ีเรียบรอยแลว 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหปดสมัยประชุมสภา 

 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๐ 

 

ตั้งแตวันท่ี... 
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         ตั้งแตวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐  เปนตนไป จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  
ณ  วันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงชื่อนายเศรษฐา ปตุเตชะ ประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  กระผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม 
ประธานสภาฯ เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจ           

ในการดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุด   
แกพ่ีนองประชาชน และทองถ่ินของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพ        
แตความสุข ความสมหวังในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ     

เลิกประชุม  ๑5.1๕ น. 
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หวัหนาฝายการประชุม 
 

 

                                                    (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 
 

 

    

 


